

เฟอร์นิเจอร์

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

เฟอร์นิเจอร์

แก้อีห่วย หยุอน ต้องการให้แก้อีห่วยตั้ง ให้ล้างแก้อีห่วยด้วยน้ำสบู่ร้อน ล้างน้ำจนหมดสบู่
น้ำออกตากแดดกลางแจ้งให้แห้ง

เครื่องหนังหุ้มเก้าอี้ เบื่อนหมึกแห้ง ใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมสบู่ที่เหลือนิดก้นกล่อง
เช็ดรอยเบื่อนทันทีที่เกิดรอยเบื่อน

โซฟาบุผ้า สกปรก ผสมน้ำกับผงซักฟอกตีจนเกิดฟอง ใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมฟองนั้นนำมาวางบนรอยสกปรก
แล้วใช้ฟองน้ำแห้ง ๆ เช็ดถู แลวนำผ้าชุบน้ำเช็ดอีกครั้ง แล้วย่ำให้แห้ง ด้วยเครื่องเป่าผมหรือพัดลม

โต๊ะกระจก เทปกาวติดแน่น ใช้มีดตัดเตอร์คม ๆ ปาดออก แล้วใช้น้ำมันไฟเช็กเช็ดคราบอีกครั้ง

โต๊ะไม้ กระจกติดแน่น ใช้น้ำมันมะกอกขโลมให้ทั่ว แล้วใช้ผ้าสะอาดถูเบา ๆ ใช้ยาขัดสีเข้ม ๆ
จะทำให้รอยกระจกหายไป

โต๊ะไม้ที่ทาอะแล็ก รอยต่างขาว เกิดจากการวางของร้อน ๆ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำแอลกอฮอล์วางไว้ตรงรอยต่าง 2-
3 นาที ถ้าเป็นรอยต่างมาก ใช้แอลกอฮอล์เปรยพ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง จะทำให้รอยต่างหายไป

ผ้าม่าน สกปรก ใช้น้ำสบู่เย็น ๆ ซัก เมื่อสะอาดแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งพอหมาด ๆ
โดยแขวนที่ลมโกรกผาน อย่านำไปตากแดด หรือรีดด้วยเตารีด เพราะจะทำให้เกาเร็ว

พื้นบ้านที่เป็นไม้ไม่ได้เคลือบซีฟิ่ง ผุ่นละออง ผสมน้ำส้มสายชู 1 ส่วน 4 ในน้ำเปล่า 4 ลิตร เช็ดถูพื้นไม้
เท่านี้ก็ช่วยขจัดเศษผุ่นละอองให้หมดไป และจะช่วยให้พื้นเป็นมันวาวอีกด้วย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ ไขมันและหมึก ใน การขจัดรอยไขมันและหมึกจากไม้ที่เคลือบเงา ผสมน้ำส้มสายชู 2
ชอนโต๊ะ กับน้ำ 1 ชอนโต๊ะ ชุบลงไปที่ยอยเบื่อน แลวจึงล้างออกให้หมดตากให้แห้ง จากนั้นขัดเงาตามปกติ

น้ำตาเทียน เพื่อลบรอยเทียนไขจากไม้ ขูดรอยน้ำตาเทียนออกเบา ๆ ด้วยสันของมีดที่ไม่คม
จากนั้นขัดเงาด้วยผ้าซาเมัวร์

เป็นรูจากหนอนไม้ จีบปลายมีดที่แหลมลงไปถูรูของไม้ที่เกิด จากหนอนไม้
โดยให้คมมีดอยู่ในทิศเดียวกับแนวของเนื้อไม้ จากนั้นหมุนปลายมีด
เพื่อทำลายรูนั้นอัดซีฟิ่งผสมกับผงของเนื้อไม้ที่รูนั้น

มีรอยแว้ว ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำจนเปียกอุดตรงรอยแว้ว นั้น แล้วยืดที่บริเวณนั้นด้วยเตารีดร้อน
ๆ ใยไม้ที่ถูกกดจะขยายกลับคืนสู่สภาพเดิม หลังจากนั้นให้ขัดเงาตามปกติ

รอยขีดข่วน ให้ใช้ผ้าตะยาขัดรองเท้าสีเดียวกับไม้ถูตรงรอยนั้น แล้วใช้ผ้าแห้งขัดอีกครั้ง

รอยต่างขาว ถูรอยขาว ๆ ที่ใช้ไม้ขัดเงาอย่างดีด้วยน้ำมันการบูร

น้ำยาขัดเครื่องเงินหรือส่วนผสมของขี้บู่หรือน้ำมันมะกอก จากนั้นจึงขัดเงาตามปกติ (น้ำยาขัดเงาที่ใช้กับโลหะไม่ควรนำมาใช้กับไม้)

รอยแตก ใช้ขี้เถ้าผสมกับกาว อุดหรือปะพอกแห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดจนเนื้อเรียบสนิท

รอยไม้ขีดไฟ ถูที่รอยไม้ขีดไฟบนไม้ที่เคลือบเงาด้วยมะนาวครึ่งลูก ตามด้วยผ้าที่ชุบน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้าโดยเร็ว จากนั้นจึงขัดเงา

รอยสกปรก - ใช้น้ำมะนาวขัดล้าง

- ใช้น้ำมันสน และน้ำมันลินสีดอย่างละ 1 ช้อนชา ผสมน้ำร้อน คนให้เข้ากัน แล้วนำไปขัดเช็ดเฟอร์นิเจอร์ ในขณะที่ยังร้อน

- ใช้น้ำส้มสายชูครึ่งแก้วผสมน้ำร้อนขัดและเช็ดให้แห้ง

- ใช้ผงซักฟอกผสมน้ำอุ่นเช็ดขัดผิวไม้จนสะอาด แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

เฟอร์นิเจอร์ไม้มะฮอกกานี สกปรก เช็ดที่ผิวไม้ด้วยส่วนผสมของน้ำส้มสายชูกับน้ำอุ่นในอัตราส่วนที่เท่ากัน จากนั้นขัดเงาด้วยผ้านุ่ม

เฟอร์นิเจอร์ไม้วอลนัท สกปรก ถูที่ผิวด้วยน้ำมันก๊าดเล็กน้อย โดยใช้ผ้านุ่มและขัดเงาด้วยผ้าซาเมียร์

หวาย สกปรก ล้างด้วยน้ำผสมเกลือ หรือโซ้แอมโมเนียผสมน้ำ ถ้าง่ายไม่หมดให้ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกครั้ง อย่านำไปตากแดด เพราะจะทำให้เครื่องหวายเปลี่ยนสี